

สรุปตัวชี้วัดการรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ของ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เป้าหมายทั้งปี
๑	ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิที่ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	๓๐	ร้อยละ ๔๐
๒	ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	๓๐	ร้อยละ ๑๐
๓	จำนวนศูนย์เวลเนส (Wellness Center)/แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูง	๔๐	๗๐๐ แห่ง
รวม		๑๐๐	

**รายละเอียดตัวชี้วัดการรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ของ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก**

ประเด็นการประเมิน ประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เป้าหมาย ทั้งปี	มาตรการ	เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success				หมายเหตุ
					๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน	
๑. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามหลักภารกิจ/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน หรืองานประจำตามหน้าที่ปกติ (Function KPIs)	๑. ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิที่ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	๓๐	ร้อยละ ๔๐	๑. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ๒. พัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิให้มีความเชี่ยวชาญ	๑. หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิใช้ยาสมุนไพรอย่างน้อย ๑๐ รายการในการดูแลสุขภาพประชาชน ๒. มีการจัดบริการอย่างน้อย ๕ โรค/กลุ่มอาการ เช่น NCD LTC PC การดูแลหลังคลอด ผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพ เยี่ยมบ้าน เป็นต้น	ประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิที่ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อย่างน้อย ร้อยละ ๓๘	มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น สหวิชาชีพ พชอ. อสม. เป็นต้น ในการให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิที่ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ ๔๐	
	๒. ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	๓๐	ร้อยละ ๑๐	๑. พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองระยะกลาง (Intermediate care) ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก โดยบูรณาการกับแนวทาง การรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน ๒. สื่อสารสร้างความเข้าใจการจัดบริการ IMC ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับทีมแพทย์ และสหวิชาชีพ	มีการสื่อสารแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (CPG) ของหน่วยบริการสาธารณสุข และมีแนวทางการส่งต่อระหว่างหน่วยบริการสาธารณสุข	ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ ๘	ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ ๙	ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ ๑๐	

ประเด็นการประเมิน ประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เป้าหมาย ทั้งปี	มาตรการ	เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success				หมายเหตุ
					๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน	
๒. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (Agenda KPIs)	๓. จำนวนศูนย์เวลเนส (Wellness Center)/ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูง	๔๐	๗๐๐ แห่ง	ตรวจประเมินสถานประกอบการ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์เวลเนส และ wellness community	ชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินและรับรองศูนย์เวลเนส และการประเมินแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร	จำนวนศูนย์เวลเนส (Wellness Center)/ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรให้มีคุณค่าสูง ๖๐๐ แห่ง	จำนวนศูนย์เวลเนส (Wellness Center)/ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรให้มีคุณค่าสูง ๖๕๐ แห่ง	จำนวนศูนย์เวลเนส (Wellness Center)/ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรให้มีคุณค่าสูง ๗๐๐ แห่ง	
๓. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามหลักภารกิจพื้นที่ (Area KPIs)	-----ไม่มี-----								

**หมายเหตุ :** ๑. กรณีไม่มีตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินฯ ที่ ๒ และ ๓ ให้นำน้ำหนักไปรวมให้กับตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินฯ ที่ ๑

๒. ตัวชี้วัดรวม ๓ ประเด็นการประเมินฯ ไม่ควรมีน้อยกว่า ๕ ตัวชี้วัด